

[ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม] งานบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

— คำถามที่พบบ่อย —

【เกี่ยวกับการเข้าศึกษาในโรงเรียน】

Q1 ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง
หากต้องการเข้าศึกษาหรือย้ายเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนต้น) ของภาครัฐในจังหวัดเฮียวโกะ

A

กรุณาสอบถามหน่วยงานรับผิดชอบด้านการเข้าศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการประจำเขต
หรือเมืองที่ท่านพำนักอาศัยอยู่

Q2 หากต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐในจังหวัดเฮียวโกะ
ต้องทำอะไรบ้าง

A มีการสอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมของทุกปี

ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐบางแห่ง
จะมีการจัดสอบคัดเลือกระบบโควตานักเรียนแนะนำในเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งรวมถึงการสอบคัดเลือกโควตาพิเศษ (การสอบเข้า) สำหรับนักเรียนต่างชาติ
ในโฮมเพจของหน่วยงานคณะกรรมการศึกษาธิการประจำจังหวัดเฮียวโกะ
จะมีรายละเอียดเรื่องการสอบคัดเลือกของโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย

Q3

หากต้องการย้ายโรงเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐในจังหวัดเฮียวโกะ
ต้องทำอะไรบ้าง

A กรุณาเลือกโรงเรียนมัธยมปลายหนึ่งแห่งที่ต้องการเข้าเรียน
ซึ่งอยู่ภายในเขตการเดินทางไปโรงเรียนหรือเขตการศึกษา (กักขุ) ของที่อยู่อาศัยของท่าน
แล้วสอบถามไปยังโรงเรียนแห่งนั้น

หากได้รับความเห็นชอบในการรับให้ย้ายเข้าเรียนจากอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนมัธยมปลายที่
ต้องการย้ายเข้า จะมีการจัดสอบเพื่อการย้ายเข้าเรียน ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน รายวิชาทดสอบ และรายละเอียดต่างๆ
จะแตกต่างกันไปตามแต่โรงเรียนมัธยมปลายนั้นๆ
กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับทางโรงเรียนที่ต้องการย้ายเข้า

Q4

หากต้องการสมัครเข้าเรียนหรือย้ายโรงเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนานาชาติ
อะชิยะประจำจังหวัดเฮียวโกะ
หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ จะต้องทำอะไรบ้าง

A

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนานาชาติอะชิยะประจำจังหวัดเฮียวโกะ

ะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีการสอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความ
ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นใบสมัครสอบเข้าเรียน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางโฮมเพจของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนานาชาติอะซีเยประ
จำจังหวัดเฮียวโกะ

สำหรับการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ
นักเรียนจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกระบบโควต่านักเรียนแนะนำซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางโฮมเพจของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติประจำ
จังหวัด

สำหรับการย้ายโรงเรียนมาเข้าเรียน กรุณาสอบถามรายละเอียดในแต่ละโรงเรียน

Q5 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดมีการพิจารณาคัดเลือก(สอบเข้า)พิเศษ
สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือไม่

A มี ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนประจำปีการศึกษาครั้งที่ 2 (ปีค.ศ. 2020)
มีการประกาศรับนักเรียนจำนวนโรงเรียนละ 3 คนใน 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้
โรงเรียนมัธยมปลายโกเบโคโฮะคุประจำจังหวัด, โรงเรียนมัธยมปลายอะซีเยประจำจังหวัด,
โรงเรียนมัธยมปลายอิตะมิตะประจำจังหวัด,
โรงเรียนมัธยมปลายกะโกะงะวะมีนะมิประจำจังหวัด
และโรงเรียนมัธยมปลายโคเดระะประจำจังหวัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

มีอยู่ในโฮมเพจของคณะกรรมการการศึกษาธิการประจำจังหวัดเฮียวโกะ

Q6

ในกรณีที่ระบบการศึกษาภาคบังคับในประเทศบ้านเกิดมีระยะเวลาสั้นกว่าระบบของประเทศ
ญี่ปุ่น นักเรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือไม่

A นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร 9 ปีการศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศ
จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ กรณีที่หลักสูตรการศึกษามีระยะเวลาที่สั้นกว่า
ว่าด้วยระเบียบรับรองคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนผู้ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถทางการศึกษาเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้ที่จบการศึกษ
าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยงานคณะกรรมการการศึกษาธิการประจำจังหวัดเฮียวโกะ (หมายเลขโทรศัพท์ 078-362-
9444)

[เกี่ยวกับผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรม]

Q7

ไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆจากโรงเรียนในจังหวัดเฮียวโกะเป็นภาษาบ้าน
เกิดได้หรือไม่

A

ทางจังหวัดเฮียวโกะจะจัดหาผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมที่สามารถสื่อสารด้วยภาษา

แม่ของเด็ก ไปยังโรงเรียนที่เด็กสังกัดอยู่ในช่วงแรกๆที่เด็กย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในโรงเรียน ในการจัดหาผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมนี้จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ กฎนาตรวสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมทางโฮมเพจของ ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนที่เด็กสังกัดอยู่จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ

Q8 ผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

A ผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรม เป็นผู้ที่ใช้ภาษาแม่สื่อสารกับเด็ก จะช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในโรงเรียน สนับสนุนทางด้านการเรียน ช่วยดูแลให้เด็กรู้สึกวางใจ

Q9 การจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรม ต้องทำเช่นไรบ้าง

A กรณีที่ต้องการรับผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมเพิ่ม จะมีการจัดสอบรับผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมรุ่นใหม่ หากมีการจัดสอบรับผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ศูนย์ฯจะแจ้งให้ทราบทางโฮมเพจของ ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม

Q10 การจะเป็นอาสาสมัครช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรม ต้องทำเช่นไรบ้าง

A ทางศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมเปิดรับสมัครทุกเวลา กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนจากทะเบียนอาสาสมัคร (โวลันเทียร์แบบซ์) ในโฮมเพจของศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม แล้วกรอกรายละเอียด และส่งมายังศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม

【เกี่ยวกับศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม】

Q11 ไม่ทราบว่าทางศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมให้คำปรึกษาเรื่องใดบ้าง

A ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่างๆ เช่น การเข้าเรียนหรือ การเรียนต่อสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ก่อนอื่นกรุณาติดต่อสอบถามมาที่ศูนย์ฯ

Q12 ไม่ทราบว่า จะขอรับคำปรึกษาจากศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมทางใดได้บ้าง

A นอกจากการมาขอคำปรึกษาโดยตรงที่ศูนย์ฯ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทางโทรศัพท์ (0797-35-4537) ทางแฟกซ์ (0797-35-4538) ทางอีเมล (mc-center@hyogo-c.ed.jp) หรือทางระบบการประชุมออนไลน์ (เว็บมีที่ตั้ง)

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอรับคำปรึกษาโดยการมาที่ศูนย์ฯโดยตรง หรือทางระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อนัดเวลาล่วงหน้า

Q13 ในการขอรับคำปรึกษาจากศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม จะขอล่ามแปลภาษาได้ด้วยหรือไม่

A ได้ กรุณาติดต่อสรวงหน้าเพื่อขอใช้บริการล่าม

Q14 เอกสารต่างๆของศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม ไม่ว่าใครก็สามารถยืมได้หรือไม่

A ได้ โดยหลักการแล้วไม่ว่าใครก็สามารถขอยืมได้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม

Q15 ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมเปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่

A ศูนย์ฯ ปิดทำการวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลาเปิดทำการคือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.

[อื่นๆ]

Q16 รู้สึกกังวลใจว่าจะเรียนตามทันหรือไม่ เพราะไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

A ทางจังหวัดเฮียวโกะ มีการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งมาประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดหาผู้ช่วยสนับสนุนเด็กหลากหลายวัฒนธรรมที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ของนักเรียนไปยังโรงเรียน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในโรงเรียน (ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่อง) การเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นนักเรียนควรจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยที่ศูนย์เด็กหลากหลายวัฒนธรรม มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถยืมได้ นอกจากนี้ ในโฮมเพจของสมาคมนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ, Hyogo International Association (มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์) มีการแนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งนักเรียนสามารถหาเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตามโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละเขตพื้นที่นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลอันใด กรุณาปรึกษาอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา อย่าเก็บความกังวลใจไว้เพียงคนเดียว

Q17 ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ที่ไหนบ้าง

A ในโฮมเพจของสมาคมนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ (มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์) มีการแนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละเขตพื้นที่